

'สมคิด' หวังฟื้นดีดหล่มศก.ดิจิทัล
จีเอกชนเร่งปรับตัว > 17



จีเอกชนเร่งปรับตัว-มั่นใจจีดีพี 4% สูงสุด 10 ปี

'สมคิด' หวังฟื้นดีดหล่มศก.ดิจิทัล

กสิกรไทย คาดคอง.คงดอกเบี้ย
ในการประชุม 16 พ.ค.

กรุงเทพธุรกิจ ● “สมคิด” ชี้เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวดี คาดจีดีพีปีนี้โตเกิน 4% เป็นครั้งแรกในรอบ
ทศวรรษ จีเอกชนเร่งปรับตัวรับมือเศรษฐกิจดิจิทัล
หลังรัฐเดินหนาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ด้าน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน 16 พ.ค.คงดอกเบี้ย 1.5%

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้น
แต่ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง และมีหลายเรื่อง
ที่รัฐบาลกำลังวางรากฐานประเทศไทยสู่อนาคต
สะท้อนจีดีพีของไทยดีขึ้นจากปี 2557 เติบโต 1%
และเติบโตถึง 3.9% ในปี 2560 และในปีนี้อาจ
จีดีพีน่าจะเติบโตได้เกิน 4% ถือเป็นครั้งแรกใน
รอบทศวรรษ

“ถ้าปีนี้จีดีพีทำได้ 4% มองว่า จะเป็นกำลังใจ
อย่างยิ่งขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ซึ่งปัจจุบัน
ดัชนีเศรษฐกิจเป็นบวกทุกตัว ทั้งการบริโภคและ
การลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนต่างประเทศเติบโต
อย่างน่าประทับใจ ซึ่งความเชื่อมั่นต่างประเทศ
ในตอนนี้ นับเป็นโอกาสของไทย หวังกระโดดไม่ห่าง
ในสัปดาห์หน้าจะมีตัวแทนผู้นำรัฐบาลจาก มาเก๊า
ฮ่องกง เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ จะมาเยือนเรา
ดังนั้นถือเป็นโอกาสของไทย ถ้าสามารถร่วมพลัง
เปลี่ยนโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต
ข้างหน้าได้”

ส่วนกรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า เป็นไปทิศทาง
การไหลเข้าออกของเงินทุน ซึ่งเงินบาทจะอ่อน
หรือแข็งก็เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ที่ต้องดูแลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ค่าเงินบาทที่อ่อนลงก็เป็นผลดีต่อภาคการส่งออก
และสินค้าเกษตรเมื่อขายไปยังต่างประเทศเมื่อ

แปลงกลับมาเป็นเงินบาทก็จะได้มูลค่าเพิ่มขึ้น
แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเป้าการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก
เป้าเดิมที่กระทรวงพาณิชย์วางไว้ที่ 8%

นายสมคิด กล่าวว่า ถ้าจีดีพีเติบโตแตะ 4%
แต่ประเทศไทยยังเผชิญความท้าทายหลายอย่าง
ซึ่งความท้าทายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสิ่งที่กังวล
มากที่สุด เพราะในอดีตที่ผ่านมาไทยไม่ค่อยให้
ความสำคัญเรื่องนี้มากนัก แต่ในอนาคตข้างหน้า
ดิจิทัลจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง หากใครไม่
เปลี่ยนตามจะลำบาก ขณะนี้ทางรัฐบาลก็พยายาม
เร่งลงทุนดิจิทัลและอินฟราสตรักเจอร์ ซึ่งภาครัฐ
และเอกชนต้องร่วมมือกัน

นอกจากนี้ยังมีความท้าทายอื่นๆ เช่น ด้าน
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในต่างประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความ
ท้าทายด้านความสามารถแข่งขันในประเทศ
ที่ยังอ่อนแอ แต่ขณะนี้รัฐบาลกำลังพยายามพลิกฟื้น
ด้วยไทยแลนด์ 4.0

โดยสิ่งที่ยังต้องให้ความสำคัญคือ เศรษฐกิจ
แท้จริง โดยเฉพาะภาคการเงินที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจซึ่งจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี ไปสู่สังคมไร้เงินสด

“เรื่องนี้รัฐบาลตระหนักและต้องการส่งเสริม
ในสิ่งเหล่านี้ ขณะที่ฝ่ายกำกับต้องตามให้ทัน ไม่ใช่
ปิดกั้นทุกอย่าง แต่ต้องพยายามปิดความเสี่ยง
ขณะที่เอกชนต้องเตรียมความพร้อมแต่เชื่อว่า
เรื่องนี้เอกชนไปไกลมาแล้ว สำหรับข้อมูลบีกดต้า
ของประเทศ ภาครัฐและเอกชนต้องรวมกัน ซึ่ง
จะทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับหลาย
อุตสาหกรรม”

ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) รอบที่ 3
ของปี 2561 ในวันที่ 16 พ.ค. น่าจะยังคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% เนื่องจากการ
บริโภคของเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็น

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10823

หน้า: 1(บนขวา), 17

Col.Inch: 93.56

Ad Value: 224,544

PRValue (x3): 673,632

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: จีเอกชนเร่งปรับตัว - มั่นใจจีดีพี 4% สูงสุด 10 ปี 'สมคิด' ทว่าติดหล่มศก.ดิจิทัล

ค่อยไป ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังมีไม่มาก

“คาดว่า กนง. จะมียุติ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจไทย โดยการใช้จ่ายในประเทศยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ แรงหนุน

จากนโยบายการคลังที่จำกัด และแรงกดดันเงินเฟ้อยังทรงตัวในระดับต่ำซึ่งถึงความเหมาะสมของการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นอยู่ ขณะที่ทิศทางของการดำเนินนโยบายการเงินของไทยน่าจะมียุติที่ชัดเจนขึ้นในช่วงหลังของปี”



สถิติ: นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่องเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว 4% สูงสุดรอบ 10 ปี ระหว่างเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 Money Expo 2018 ที่ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “Wealth Transformation มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง” วานนี้(10พ.ค.)